



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
เรื่อง นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ปลอดจากทุจริต จึงกำหนดมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกรรับหรือให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด และห้ามมีการรับสินบนจากผู้มารับบริการทุกคน ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองทราบ

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๗. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมใจ ชาญจระเข้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ขก ๘๙๕๐๑/-

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ปลัด อบต. รองปลัด.อบต หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้ากอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองได้ประกาศนโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองและตอบสนองความต้องการ พร้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ปลอดจากทุจริต จึงกำหนดมาตรการในการปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายสมใจ ชาญจร๊ะชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

งานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐๔๓-๓๐๖๒๕๖